

UBND TỈNH NINH THUẬN  
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-VPUB

Ninh thuận, ngày tháng năm 2023

## BÁO CÁO

### **Việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản**

Tiếp nhận công văn số 251/TTT-NV3 ngày 24/3/2023 của Thanh tra tỉnh về việc báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị (thực hiện báo cáo theo nội dung văn bản số 795/TTCP-C.IV ngày 23/3/2023 của Thanh tra Chính phủ); Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cụ thể như sau:

#### **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

##### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng trong triển khai thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW**

###### **1.1. Công tác phổ biến, quán triệt Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị:**

- Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xác định việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản là giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng. Thường xuyên quan tâm quán triệt đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng. Tổ chức tốt việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng thông qua các cuộc họp chi bộ, họp cơ quan, các buổi sinh hoạt pháp luật; thực hiện chế độ công khai, minh bạch về tổ chức, tài chính; triển khai công tác kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của công chức theo quy định; quán triệt công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện Quy tắc ứng xử trong thi hành công vụ theo quy định. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thường xuyên tự phê bình và phê bình những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó cơ quan, gương mẫu thực hiện, nắm bắt kịp thời tâm lý, tâm tư tình cảm của từng cá nhân thuộc quyền quản lý. Qua đó có cách thức điều hành phù hợp với từng đối tượng nhằm phát huy khả năng, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; xây dựng đoàn kết nội bộ, công tâm, công bằng, minh bạch, phát huy dân chủ, tạo điều kiện trong học tập và phát huy sáng kiến của công chức, viên chức; tôn trọng và tạo niềm tin cho công chức, viên chức khi giao việc và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Từ đó, đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, ngăn ngừa vi phạm trong cơ quan, đơn vị; hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước của đơn

vị được nâng lên từ đó làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao.

## **1.2. Kết quả ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị:**

Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tổ chức các cuộc họp đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và người dân. Định kỳ hàng năm, Văn phòng đều xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện báo cáo theo quy định (*hoặc đột xuất*) đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt, đối với việc kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản luôn được lãnh đạo quán triệt thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên: Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ: quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật, phòng chống tham nhũng, công văn số 252/TTCP-C.IV ngày 19/02/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập; Kế hoạch số 989/KH-UBND ngày 02/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu của năm 2020; Công văn số 6156/UBND-TCDNC ngày 11/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kê khai tài sản, thu nhập bổ sung và hàng năm của năm 2021; Công văn số 4809/UBND-KH ngày 03/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của năm 2022. Trên cơ sở đó, Văn phòng đã xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức kê khai tài sản, thu nhập theo hướng dẫn cụ thể của Thanh tra tỉnh và báo cáo kết quả theo quy định. Đồng thời trong những năm qua chưa phát hiện trường hợp nào bất minh về tài sản, thu nhập, đơn thư tố cáo về việc kê khai tài sản không trung thực cần phải thẩm tra, xác minh.

## **2. Kết quả thực hiện việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập**

### **2.1. Kết quả kê khai tài sản, thu nhập:**

- Số người trong diện phải kê khai tài sản, thu nhập:
  - + Năm 2015: 36 người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (*7 người thuộc diện Ban Thường vụ quản lý, 29 người kê khai tài sản thu nhập hàng năm*)
  - + Năm 2016: 43 người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (*8 người thuộc diện Ban Thường vụ quản lý, 35 người kê khai tài sản thu nhập hàng năm*)
  - + Năm 2017: 42 người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (*8 người thuộc diện Ban Thường vụ quản lý, 34 người kê khai tài sản thu nhập hàng năm*)
  - + Năm 2018: 19 người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (*8 người thuộc diện Ban Thường vụ quản lý, 11 người kê khai tài sản thu nhập hàng năm*)

+ Năm 2020: 50 người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (05 người kê khai tài sản thu nhập thuộc đối tượng hưởng phụ cấp chức vụ 0,9 trở lên; 45 người kê khai tài sản thu nhập lần đầu)

+ Năm 2021: 23 người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (05 người kê khai tài sản thu nhập thuộc đối tượng hưởng phụ cấp chức vụ 0,9 trở lên; 18 người kê khai tài sản thu nhập hàng năm)

+ Năm 2022: 27 người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (05 người kê khai tài sản thu nhập thuộc đối tượng hưởng phụ cấp chức vụ 0,9 trở lên; 22 người kê khai tài sản thu nhập hàng năm; 03 người kê khai tài sản thu nhập lần đầu)

- Số người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đạt tỉ lệ 100%

- Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được lãnh đạo Văn phòng quan tâm chỉ đạo, triển khai đến từng phòng, ban, đơn vị. Quán triệt nghiêm túc trong việc thực hiện các văn bản của cấp trên, tăng cường công tác kiểm tra, công khai, minh bạch trong hoạt động; thực hiện tốt kê khai tài sản, thu nhập; gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường... Nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần chuyển biến nhận thức của mỗi cá nhân trong đơn vị.

**2.2. Kết quả công khai bản kê khai:** số bản kê khai được công khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị bằng hình thức công bố tại cuộc họp.

### **3. Kết quả kiểm tra, thanh tra, xác minh tài sản, thu nhập**

Số người được xác minh theo kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hàng năm đối với người có nghĩa vụ kê khai được lựa chọn ngẫu nhiên: 01 người

### **4. Thực hiện chế độ báo cáo**

Văn phòng thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo định kỳ (hoặc đột suất) về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định.

## **II. HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC**

Một số ít nhiệm vụ có lúc chưa kịp thời nắm bắt, xử lý; cán bộ tham mưu công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không ổn định, thường xuyên thay đổi. Đồng thời kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, phần nào ảnh hưởng đến công tác tham mưu.

## **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Công tác phòng, chống tham nhũng trong những năm qua tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được Cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tạo sự chuyển biến nhận thức trong công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát được tăng cường; công tác thông tin tuyên truyền luôn thường xuyên, góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thường xuyên tự phê bình và phê bình những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống và trách nhiệm của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng nói chung và trong công tác phòng, chống tham nhũng nói riêng.

#### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC KÊ KHAI VÀ KIỂM SOÁT VIỆC KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP**

##### **1. Phương hướng, nhiệm vụ**

Tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập nói riêng theo Chỉ thị số 33 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trong việc kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả kê khai và thực hiện chế độ báo cáo về kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; gắn với công tác tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tổ chức đảng cấp trên về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát của Đảng, trong đó tập trung kiểm tra giám sát đối với các chi bộ trực thuộc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng. Chi ủy các chi bộ trực thuộc tăng cường phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị, không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ; kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, mơ hồ, mất cảnh giác trước chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Thực hiện đúng quy định việc chịu trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng; đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu với những sai phạm, tiêu cực xảy ra trong cơ quan mình.

##### **2. Đề xuất, kiến nghị: Không có**

Trên đây là báo cáo thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh./.

##### **Nơi nhận:**

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- VPUB: LĐ, HCQT;
- Lưu: VT

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Võ Minh Tâm**